

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.17 แนวโน้มแข็งค่าระยะสั้น ,กรอบ 31.07-31.27

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.17 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้น ตามทิศทางสกุลเงินเอเชีย จากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ,คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.07-31.27

* นายจิตติพล พุกษามาธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.17 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทระยะสั้นแม้จะมีนักลงทุนต่างชาติที่กังวลกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ แต่โดยรวมไม่ได้สร้างกระแสเงินทุนไหลออกมากกว่าปกติ ภาพหลักยังมีทิศทางแข็งค่าของเงินเอเชีย จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมาสนับสนุน และถ้ามีการผ่านนโยบายการคลังสหรัฐฯเข้ามาในสัปดาห์นี้ ก็อาจเห็นการอ่อนค่าของดอลลาร์เข้ามาประกอบด้วย

* คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันนี้ที่ระดับ 31.07-31.27 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.00-31.50 บาท/ดอลลาร์

* สัปดาห์นี้แนะนำจับตาตัวเลขเศรษฐกิจจีน ผลจากการโต่วาทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯเป็นหลัก โดยวันจันทร์ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีน คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยแรงหนุนของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) ที่ฟื้นตัว 5.0% การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Investment YTD) ขยายตัว 5.2% เศรษฐกิจยังถูกกดดันด้วยตัวเลขค้าปลีก (Retail Sales YTD) ที่หดตัว 7.4%

* ส่วนฝั่งสหรัฐฯ จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันอังคารและพฤหัสบดี โดยคาดว่าตัวเลขการก่อสร้างบ้านใหม่ (Housing Starts) จะปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1.42 ล้านหลัง และยอดขายบ้าน (Existing Home Sales) จะมีถึง 6.37 ล้านหลังถือเป็นการขยายตัวถึง 6.2% จากปีก่อนเพราะอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

* สำหรับไทย วันพฤหัสบดีจะมีการรายงานตัวเลขการนำเข้าส่งออก คาดว่าจะหดตัว 5.0% และ 17.0% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยการนำเข้าที่ชะลอลงมากกว่าการส่งออกทำให้มีการเกินดุลการค้าระดับ 3.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน

* และคืนวันพฤหัสบดีจะมีการโต่วาทีระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และโจ ไบเดน ที่เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี โดยมีประเด็นหลักคือการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัส และการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

* ภาพรวมตลาดเงินสัปดาห์นี้ เชื่อว่าเงินดอลลาร์จะถูกกดดันด้วยภาพรวมเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียที่ฟื้นตัว ขณะที่แรงหนุนจะมาจากตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวถ้าไม่มีนโยบายการคลังเข้ามาสนับสนุน รวมไปถึงความผันผวนจากการเมืองในช่วงก่อนเลือกตั้ง จึงเชื่อว่ามีโอกาสแกว่งตัวในกรอบกว้างไปจนถึงช่วงเลือกตั้งในอีกสองสัปดาห์หน้า

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- * คาดกรอบดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) สัปดาห์นี้ 93.0-94.0 จุด ระดับปัจจุบัน 93.7จุด
- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.67 วันศุกร์ 93.80
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 479.99 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 697.92 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.201 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับอ้างอิงหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้